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(สาํเนา)

บนัทึกรายงายการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อแกว้

สมยัวสิามญั สมยัทีÉหนึÉง ครัÊ งทีÉ ๑/๒๕๖๒

วนัพฤหสับดีทีÉ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ. หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อแกว้

***********************

ผูม้าประชุม

ลาํดบัทีÉ ชืÉอ – สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือชืÉอ หมายเหตุ

๑ นายสมพงษ์ แสงสุริยะ ประธานสภา อบต. บ่อแกว้ สมพงษ์ แสงสุริยะ

๒ นายจริต งามมาก รองประธานสภา อบต. บ่อแกว้ จริต งามมาก

๓ นายมิตรประชา ธรรมคง เลขานุการสภา อบต. บ่อแกว้ มิตรประชา ธรรมคง

๔ นางวชุิดา ศกัดิÍ เทวินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑ วชุิดา ศกัดิÍ เทวินทร์

๕ นายอุทยั บญุส่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑ อทุยั บญุส่ง

๖ นายสวา่ง ธญัญาหาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๒ สวา่ง ธญัญาหาร

๗ นางสาํเรือง แจ่มกระจ่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๒ สาํเรือง แจ่มกระจ่าง

๘ นายชูศิลป์ เขมรทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๓ ชูศิลป์ เขมรทอง

๙ นายอพทิกัษ์ พรมชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๔ อพทิกัษ์ พรมชาติ

๑๐ นายไพนิช พิเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๔ ไพนิช พเิดช

๑๑ นายวชิยั สุวรรณพฒัน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๕ วชิยั สุวรรณพฒัน์

๑๒ นายสมยั คาํโสภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๕ สมยั คาํโสภา

๑๓ นายวชิยั นามบตุร สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๖ วชิยั นามบตุร

๑๔ นางประสงค์ จูมทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๗ ประสงค์ จูมทอง

๑๕ นายสุชาติ ใจแสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๗ สุชาติ ใจแสน

๑๖ นายกิติพงษ์ เครือบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๘ กิติพงษ์ เครือบตุร

๑๗ นายประสิทธิÍ สุทนต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๘ ประสิทธิÍ สุทนต์

๑๘ นายสุบิน วงศษ์า สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๙ สุบิน วงศษ์า

๑๙ นายสนิท พรมชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๙ สนิท พรมชาติ

๒๐ นายสาธิต จารุนยั สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๐ สาธิต จารุนยั

๒๑ นายอาํพร เจริญศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๐ อาํพร เจริญศรี

๒๒ นายแดนดง บุญส่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๑ แดนดง บุญส่ง

๒๓ นายถนอม ไชยพรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๑ ถนอม ไชยพรม
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ลาํดบัทีÉ ชืÉอ – สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือชืÉอ หมายเหตุ

๒๔ นายทกัษิณ เขมรทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๒ ทกัษิณ เขมรทอง

๒๕ น.ส.วลิยั พรมชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๔ วลิยั พรมชาติ

๒๖ นายรินทร์ ธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๕ รินทร์ ธรรมคง

๒๗ นายถาวร พรมชาติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๕ ถาวร พรมชาติ

๒๘ นายสมปอง เหตผุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๖ สมปอง เหตผุล

๒๙ นายอดุลย์ ทองมนัปู สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๖ อดุลย์ ทองมนัปู

๓๐ นายสังคม บญุส่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๗ สงัคม บญุส่ง

๓๑ นายชาญชยั สุทนต์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๘ ชาญชยั สุทนต์

๓๒ นายบุญลุ ขอ้แกว้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๘ บุญลุ ขอ้แกว้

๓๓ นายประสาท ผอ่งแผว้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๙ ประสาท ผอ่งแผว้

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ลาํดบัทีÉ ชืÉอ – สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือชืÉอ หมายเหตุ

๑ นายเสมอ สุทนต์ นายก อบต. บ่อแกว้ เสมอ สุทนต์

๒ นายสุนทร อดุดว้ง รองนายก อบต. บ่อแกว้ สุนทร อดุดว้ง

๓ นายสมาน ประมาพนัธ์ รองนายก อบต. บ่อแกว้ สมาน ประมาพนัธ์

๔ นายบรรจง บุญส่ง เลขานุการนายก อบต. บ่อแกว้ บรรจง บุญส่ง

๕ นายคาํสิงห์ พรหมทา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต.บ่อแกว้ คาํสิงห์ พรหมทา

๖ นายสุริยนัต์ กานกายนัต์ เจา้หนา้ทีÉรักษาความสงบเรียบร้อย สุริยนัต์ กานกายนัต์

๗ นายภพสรรค์ รัศมี หวัหนา้สาํนกัปลดั. อบต.บ่อแกว้ ภพสรรค์ รัศมี

๘ นายธนาวธุ แสงใสแกว้ ผูอ้าํนวยการ รร.นิคมซอย 3 ธนาวธุ แสงใสแกว้

ผูไ้ม่มาประชุม

๑ นายวชิยั ไชยบรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๓ วชิยั ไชยบรรณ์ ลา

๒ นางวธิาน ธญัญาหาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๒ วธิาน ธญัญาหาร ลา

มีผูข้าดการประชุม

๑ นายบุญจนัทร์ ปัจเวก สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๖ บญุจนัทร์ ปัจเวก ขาด

๒ นายสนัÉน ชยัสิทธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ทีÉ ๑๙ สนัÉน ชยัสิทธ์ ขาด
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สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อแกว้ มีทัÊงหมด ๓๗ท่านมาประชุม ๓๓ท่าน และมี

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัÊงหมด ๘ ท่าน ลากิจจาํนวน ๒ ท่าน ขาดประชุม ๒ ท่าน

เมืÉอสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อแกว้ มาครบองคป์ระชุมแลว้ ประธานสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อแกว้ นาํไหวพ้ระสวดมนตแ์ละกล่าวเปิดประชุมตาม

ระเบียบวาระดงันีÊ

เริÉมประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระทีÉ ๑เรืÉองทีÉประธานแจ้งให้ทีÉประชุมทราบ

ประธานสภาฯ- เรืÉองการขอลาออกจากตาํแหน่ง คือนายบรรจง บุญส่ง ตาํแหน่ง เลขานุการนายก อบต.

บ่อแกว้ไดย้ืÉนใบลาออกจากตาํแหน่ง มีผลวนัทีÉ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

ทีÉประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระทีÉ ๒ เรืÉองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้วสมัยสามัญ

สมัยทีÉหนึÉง ครัÊงทีÉ ๑/๒๕๖๒ เมืÉอวนัทีÉ ๑๓ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใด จะเปลีÉยนแปลงถอ้ยคาํ หรือแกไ้ขเพิÉมเติม ขอใหย้กมือและพจิารณา

ไปพร้อมๆกนัเมืÉอทีÉประชุมไม่มีใครขอเปลีÉยนแปลงถอ้ยคาํใดๆ ต่อไปผมจะขอมติจากทีÉ

ประชุมขอใหร้ับรองรายงานการประชุม

มติทีÉประชุม - รับรองรายงานการประชุม ๒๔ เสียง ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง

งดออกเสียง ๙ เสียง

ระเบียบวาระทีÉ ๓ เรืÉองเพืÉอพจิารณา

๓.๑. พิจารณาเพิÉมเติม/เปลีÉยนแปลงแผนพัฒนาสีÉ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการเฉลิมพระ

เกียรติ เนืÉองในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภิเษก ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ - ผมขอใหท้่านนายกไดชี้Êแจง หลกัการและเหตผุลในการเพิÉมเติมและเปลีÉยนแปลงในครัÊ งนีÊ

ต่อทีÉประชุมครับ

นายก - กราบเรียนท่านประธานทีÉเครารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมขอชีÊแจงต่อทีÉ

ประชุม ดว้ย สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหต้ัÊงการพระราชพิธีราชาภิเษก ระหว่างวนัทีÉ ๔-๖

พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกาํหนดกาํหนดให้จดัพิธีพลีกรรมตกันํÊ าศกัดิÍ สิทธิÍ ในวนัทีÉ ๖

เมษายน ๒๕๖๒ และจดัทาํนํÊ าอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพิธีเวียนเทียนสมโภช

นํÊ าอภิเษกในวนัทีÉ ๘และ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เพืÉอเป็นการแสดงความจงรักภกัดีต่อ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ จงัหวดัศรีสะเกษไดม้อบหมายให้

สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัศรีสะเกษจดักิจกรรมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเกีÉยวกบัพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก และจดัทาํนํÊ าอภิเษกในการพระราชพิธีราชาภิเษก จงัหวดัศรีสะ

เกษจึงใคร่ขอความร่วมมือจัดสรรงบประมาณ จาํนวน ๙,๐๐๐ บาทให้สํานักงาน

วฒันธรรมจังหวดัศรีสะเกษ เพืÉอสนับสนุนการดาํเนินงานตามโครงการ ทางคณะ

บริหารได้ดูโครงการแล้ว ในแผนไม่มีจึงได้ขอเปิดประชุมสมยัวิสามญัครัÊ งทีÉ ๑ /
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๒๕๖๒ เพืÉอให้ท่านสมาชิกสภาไดพ้ิจารณาเพิÉมเติมเปลีÉยนแปลงแผนพฒันาสีÉปี และ

อนุมติัเงินจดัสรรงบประมาณ จาํนวน ๙,๐๐๐ บาทใหส้าํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัศรี

สะเกษเพืÉอจะได้ดําเนินการในพระราชพิธีราชาภิเษกต่อไปเพืÉอส่งเงินสมทบให้

สํานักงานวฒันธรรมจงัหวดัศรีสะเกษ ส่วนพิธีจัดทาํนํÊ าอภิเษกทีÉสระกาํแพงใหญ่

อาํเภออุทุมพรพิสัยครับ ในระหวา่งวนัทีÉ ๖-๙ เมษายน ๒๕๖๒ หา้มจดันิทศัการรืÉนเริง

ต่างๆก็ชีÊแจงใหที้Éประชุมทราบครับ

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระทีÉ ๓ พิจารณาเพิÉมเติม/เปลีÉยนแปลงแผนพฒันาสีÉ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนืÉองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจาํปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ จดัสรรงบประมาณ จาํนวน ๙,๐๐๐ บาทใหส้าํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั

ศรีสะเกษ มีท่านใดจะอภิปรายหรือชกัถามก็เชิญครับ ถา้ไม่มีท่านใดอภิปรายหรือชกัถาม ผม

ก็จะขอมติจากทีÉประชุมให้ความเห็นชอบเพิÉมเติมเปลีÉยนแปลงแผนพฒันาสีÉ ปีต่อทีÉประชุม

ครับ

มติทีÉประชุม เห็นชอบเพิÉมเติมเปลีÉยนแปลงแผนพฒันาสีÉ ปี ๓๐ เสียง ไม่เห็นชอบเพิÉมเติมเปลีÉยนแปลง

แผนพฒันาสีÉปี - เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

ระเบียบวาระทีÉ ๔ เรืÉองอืÉนๆ

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญท่านนายกไดชี้ÊแจงเรืÉองอืÉนๆครับ

นายก - กราบเรียนท่านประธานทีÉเคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน เพิÉมเติมเรืÉองพิธี

ราชาภิเษก คือตาํบลของเรายงัไม่ไดส่้งเงินให้จงัหวดัเพราะยงัไม่ไดเ้ปลีÉยนแปลงแผน

ครับ ราชการส่วนทอ้งถิÉน ยงัไม่มีกาํหนดการจากจงัหวดัส่งมา งานจะเริÉมในวนัทีÉ ๖

เมษายน ๒๕๖๒ ถา้กาํหนดการส่งมาก็จะแจง้ท่านสมาชิกอีกครัÊ ง เพราะอยากให้ทุก

ท่านไดเ้ขา้ร่วมในพธีิทีÉสาํคญันีÊ

- เรืÉอง การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทีÉวดับา้นนิคมซอย ๓ ระหว่างวนัทีÉ ๑- ๓๐

เมษายน ๒๕๖๒ เพืÉอถวายเป็นพระราชกศุล แด่พระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา

ฯสยามบรมราชกมุารี ในวนัทีÉ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จะเป็นพิธีแห่นาค เวลา ๑๕.๐๐น.

แห่ออกจาก อบต.บ่อแกว้ไปยงัวดับา้นนิคมซอย ๓ ให้ท่านสมาชิกไดเ้ขา้ร่วมในงาน

และเวลาดงักล่าวดว้ยครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีรถยนตก์็ใหน้าํมาดว้ยเพราะจะไดรั้บ

นาคแห่ไปวดัดว้ยครับ สําหรับวนัทีÉ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เชิญท่านสมาชิกไดถ้วาย

นํÊ าปานะทีÉวดันิคมซอย ๓ ดว้ยครับ

- เรืÉองการแข่งขนักีฬาเยาวชนและประชาชนตาํบลบ่อแกว้ ครัÊ งทีÉ ๒๐ ระหว่างวนัทีÉ

๑๘ –๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

มีกีฬา ๓ ประเภทคือ ฟุตบอล ชาย- หญิง

เปตอง ชาย- หญิง

บอลเลยบ์อลชาย- หญิง

ขอใหท่้านสมาชิกแจง้ทีมนกักีฬาทุกทีม ใหส่้งทีมในการแข่งขนัภายในวนัทีÉ ๑๐
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เมษายน ๒๕๖๒ เพืÉอจะทาํการจบัฉลากและแบ่งสายในการแข่งขนัต่อไปครับ

- ในส่วนโครงสร้างพืÊนฐานปีนีÊ เราได้รับงบประมาณเฉพาะกิจ ๑ โครงการเป็น

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายทางบา้นหนองบวั – บา้นโคกสมบูรณ์

งบประมาณจากยุทธศาสตร์จงัหวดัได้ ๒ เส้นทางเป็น ถนน คสล. เส้นทีÉ 1.จากบา้น

หนองสิม – บา้นหนองไผ่ เส้นทีÉ 2. จากบา้นสร้างกกเกษ – บา้นหนองดู่

ส่วนเงินงบประมาณถนน คสล.จากบ้านหนองไผ่ – บา้นนิคมซอย ๔ งบประมาณ

จาํนวน ๙,๗๔๗,๐๐๐ บาท ตอนนีÊกาํลงัดาํเนินการก่อสร้างอยูค่รับ

- งบประมาณทีÉเหลือจ่ายจากการทาํถนนลาดยาง ทางกองช่องก็ไดท้าํเรืÉ องขอใช้

งบประมาณเสร็จแลว้ส่งใหจ้งัหวดัแลว้ 2 ช่วงคือ (1) ซ่อมแซมถนนลาดยางช่วงจาก

บา้นหนองกระดนั (2) ซ่อมแซมช่วง บา้นสร้างกกเกษ

- สาํหรับเงินทีÉเหลือจ่ายจากโครงสร้างถนน คสล. ก็ไดท้าํเรืÉองขอจ่ายอีก 2 โครงการ

คือ (1) โครงการถนน คสล. บา้นหนองหมากแกว้ – บา้นบวัเก่า งบประมาณ ๒,๖๐๐,

๐๐๐ บาท (2) โครงการถนน คสล.บา้นสร้างปะอาว – บา้นหนองแคน งบประมาณ

๕๐๐,๐๐๐ บาท สาํหรับโครงการทุกโครงการท่านสมาชิกและเจา้หนา้ทีÉทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในโครงการและทางกองช่างก็ไดท้าํโครงการเร่งด่วนส่งใหจ้งัหวดัเพืÉอขอจ่าย

ในส่วนเงินทีÉเหลือ ทาํใหเ้ราไดง้บประมาณมาดาํเนินการอีกครับ

- เรืÉ องทีÉพีÉน้องไดรั้บความเดือดร้อนเรืÉองโครงสร้างพืÊนฐาน ขอให้ท่านสมาชิกทุก

หมู่บา้นไดส่้งเอกสารเขา้มา เราจะมีประชุมสภาฯสมยัสามญัสมยัทีÉ ๒ ประจาํปี พ.ศ.

๒๕๖๒ ระหวา่งวนัทีÉ ๑๕-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

- เรืÉองโครงการวนัผูสู้งอายุ ประจาํปี พ.ศ.๒๕๖๒ ทาง อบต.บ่อแกว้ไดก้าํหนดการ

วนัผูสู้งอายใุนวนัทีÉ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.เป็นตน้ไป เชิญท่านสมาชิกได้

นาํผูสู้งอายใุนหมู่บา้นไดเ้ขา้ร่วมในงานตามวนัและเวลาดงักล่าวดว้ยครับ

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญท่านสมาชิกไดร่้วมกนัทาํบุญสมทบปัจจยัใหว้ดับา้นซอย ๓ ในงานบรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อน ในวนัทีÉ ๓๑ เมษาคม ๒๕๖๒ ท่านละไม่ตํÉากวา่ ๑๐๐ บาท

นายทกัษิณ เขมรทอง- กราบเรียนท่านประธานทีÉเคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายทกัษิณ

เขมรทอง สมาชิกสภา อบต.บ่อแก้วหมู่ทีÉ ๑๒ ผมฝากถึงผูบ้ริหารเห็นโครงสร้าง

พืÊนฐานปีนีÊ แลว้เป็นไปในทางทีÉดีต่อตาํบลเรา แต่ถนนเส้นทางบา้นนิคมซอย ๓ ทาง

ผูบ้ริหารไดไ้ปแกไ้ขให้ก็ดีครับ เพืÉอพีÉน้องสัญจรไปมาสะดวก ถา้มีงบประมาณถนน

เส้นนีÊ อยากได้เป็น คสล. อีกอย่างถนนเส้นนีÊ เป็นเส้นทางลัดมุ่งเขา้สู่ตวัจงัหวดัได้

รวดเร็ว ตอนนีÊมีการทาํถนน 4 เลนอยู่ การสญัจรไปมารถก็ติด อยากใหผู้บ้ริหารไดเ้ห็น

ความสาํคญัถนนเส้นบา้นซอย ๓ ดว้ยครับ



6

นายสมยั คาํโสภา - กราบเรียนท่านประธานทีÉเคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมยั คาํ

โสภาสมาชิกสภา อบต.บ่อแก้วหมู่ทีÉ ๕ ผมขอเสนอเรืÉ องกีฬา อยากให้ส่วนรางวลั

ฟุตบอล ชาย-หญิงไดเ้ท่ากนัครับ เป็นเพยีงขอ้เสนอครับ

นางวชุิดา ศกัดิÍ เทวนิทร์-กราบเรียนท่านประธานทีÉเคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉนัวชุิดา ศกัดิÍ

เทวนิทร์สมาชิกสภา อบต.บ่อแกว้หมู่ทีÉ ๑ ขอฝากคณะบริหารเรืÉองถนน หมู่ทีÉ ๑- ๑๖ ทีÉ

กาํลงัดาํเนินการอยูนี่Ê ขอใหช่้างไดไ้ปดูใหห้น่อย ในช่วงโคง้ซอย 4ตรงโคง้มนัไม่เตม็ดู

แลว้มนัไม่สวยงามผูป้ระกอบการเขากท็าํตามแบบ แต่โคง้เรามนัใหญ่ไป

อยากใหห้างบประมาณมาทาํใหม้นัเตม็ค่ะ

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกไดชี้Êแจงครับ

นายก - กราบเรียนท่านประธานทีÉเคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรืÉองถนน คสล.ช่วง

โคง้ซอย 4 ผมจะให้ทางกองช่างไดไ้ปดู ถา้ทาํไม่ไดเ้ราก็หางบประมาณมาเพิÉมเติม

ต่อไปครับ ส่วนถนนบา้นซอย 3 ตอ้งเอางบประมาณเฉพาะกิจจากจงัหวดัมาทาํ ใน

แผน อบต. เราก็มีอยูค่รับ ฝากท่านสมาชิกทุกหมู่บา้นถา้งบประมาณไม่วา่ในส่วนไหน

ลงมาก็ขอใหช่้วยดูแลและตรวจสอบดว้ยครับ

นายอพิทกัษ์ พรมชาติ- กราบเรียนท่านประธานทีÉเคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผม นายอพิทกัษ์

พรมชาติ สมาชิกสภา อบต.บ่อแกว้หมู่ทีÉ ๔ตอนนีÊถนนในตาํบลของเราดีขึÊนมากไดร้ับ

ความชมเชยจากพีÉน้องมาก ขอซักถามเรืÉ องป้ายหมู่บ้านทีÉเราเคยตัÊ งในข้อบญัญัติ

งบประมาณแต่ก่อนทีÉมันตกไปจํานวนเงิน 60,000 บาท ฝากท่านผู ้บริหารถ้ามี

งบประมาณก็สามารถนาํมาตัÊงรายจ่ายใหม่ไดอี้กไหมเป็นป้ายชืÉอหมู่บา้นเป็น

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จาํนวน 20 ป้ายครับ

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกไดชี้Êแจงครับ

นายก - กราบเรียนท่านประธานทีÉเคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรืÉองป้ายเขา้หมู่บา้น

ผมจะเอาเขา้ขอ้บญัญติังบประมาณปี 2563 ตอนนีÊ อยากแกไ้ขเรืÉ องถนนสัญจรไปมา

ลาํบากของพีÉนอ้งทีÉเดือดร้อนก่อนครับ

นายกิตติพงษ์ เครือบุตร- กราบเรียนท่านประธานทีÉเคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายกิตติ

พงษ์ เครือบุตร สมาชิกสภา อบต.บ่อแกว้หมู่ทีÉ ๘ เรืÉองการประชุมสภาฯฝากท่านเลขา

สภาฯในการกําหนดวันประชุม และวันทีÉประชุม เวลาออกหนัง สือมาท่าน

ประธานสภาฯไดต้รวจดูไหม ขอใหแ้กไ้ขดว้ยครับ

- เรืÉองการมาประชุมสภาฯ ผมไดเ้สนอไวแ้ลว้วา่ใหม้าประชุมเร็วหน่อย
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- เรืÉองถนนดูแลว้ในตาํบลของเราดีมากประมาณ 90% อยากฝากถนนเส้นซอยเขา้

บา้นนางสวน หวานจริง หมู่ทีÉ 8 โคกสมบูรณ์ ในฤดูฝนนํÊ าท่วมขงัทุกปี อยากให้ แกไ้ข

ใหด้ว้ยครับ

นายวิชยั สุวรรณพฒัน์ - กราบเรียนท่านประธานทีÉเคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมนายวิชัย

สุวรรณพฒัน์ สมาชิกสภา อบต.บ่อแกว้หมู่ทีÉ ๕ ขอแสดงความชืÉนชมในการทีÉถนนใน

ตาํบลบ่อแกว้ของเราไดส้ัญจรไปมาสะดวกมาก 80%ขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีÉมีส่วน

ร่วม ส่วนการแห่นาคไปวดัซอย 3 ขอให้ผูเ้กีÉยวขอ้งไดท้าํหนงัสือส่งใหส้มาชิกอีกครับ

ในการประชุมสภาฯมาก็เนิÉนนานแลว้ ผมขอเสนอปิดการประชุมครับ

นายสุนทร อุดดว้ง - กราบเรียนท่านประธานทีÉเคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่านผมนายสุนทร อุด

ดว้ง รองนายก อบต.บ่อแกว้ วนันีÊ ประชุมสภาฯสมยัวิสามญัครัÊ งทีÉ 1 ประจาํปี 2562

สาํหรับเรืÉองการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทีÉวดับา้นนิคมซอย ๓ ระหว่างวนัทีÉ ๑-

๓๐เมษายน ๒๕๖๒ เพืÉอถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการดีๆอย่างนีÊ เราตอ้งช่วยกนัผลกัดนัในการ

ขบัเคลืÉอนให้เยาวชนไดห่้างไกลจากยาเสพติด และตอ้งฝึกเยาวชนตัÊงแต่เลก็ๆเราตอ้ง

ช่วยกนัดูแล ในกาํหนดการวนับรรพชาในวนัทีÉ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. ท่านรอง

เจา้คณะจงัหวดัศรีสะเกษจะมาเป็นพระอุปัชฌาย์ และมีพระวิทยากรมาอบรมให้กบั

ลูกหลานทีÉเขา้บรรพชาในครัÊ งนีÊ 1 เดือน กข็อชีÊแจงใหที้Éประชุมทราบ

นายอพิทกัษ์ พรมชาติ- กราบเรียนท่านประธานทีÉเคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผม นายอพิทกัษ์

พรมชาติ สมาชิกสภา อบต.บ่อแกว้หมู่ทีÉ ๔ เรืÉองการจดัการแข่งขนักีฬาเยาวชน ผมขอ

เสนอคณะกรรมการตดัสินกีฬา ใหเ้อาบุคลากรในตาํบลของเราตดัสินครับปีทีÉผ่านมา

ตดัสินไดดี้มาก ไดร้ับการยอมรับจากนกักีฬาทุกทีมครับ

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกไดชี้Êแจงครับ

นายก - กราบเรียนท่านประธานทีÉเคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรืÉองกีฬาเยาวชน

ตาํบลบ่อแกว้ก็แจง้ให้ทีÉประชุมทราบ จะเอาคณะกรรมการในตาํบลเราชุดปีทีÉแลว้มา

ตดัสินเพราะไดรั้บคาํชมดีมาก ส่วนในการตดัสินกีฬาประเภท วอลเลยบ์อลอาจจะใชผู้ ้

ตดัสินจากตาํบลอืÉนเขา้มาช่วยกแ็จง้ใหที้Éประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - ครับท่านสมาชิกในการประชุม ในระเบียบวาระทีÉ ๔ เรืÉองอืÉนๆ มีท่านสมาชิกท่านจะเสนอ

เรืÉองอืÉนๆอีกไหมครับ ถา้ไม่มีผมก็จะขอมติในการปิดการประชุม เพราะมีท่านสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อแกว้ไดเ้สนอใหมี้การปิดการประชุม คือท่านวิชยั สุวรรณพฒัน์



8

สมาชิกสภา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อแกว้หมู่ทีÉ ๕ ไดเ้สนอให้มีการปิดประชุม ผมก็จะ

ขอ มติในการปิดประชุม ต่อทีÉประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อแกว้ ครับ

มติทีÉประชุม - เห็นควรปิดการประชุม ๒๑ เสียง ไม่เห็นควรปิดการประชุม - เสียง

งดออกเสีย ๑๒ เสียง

ประธานสภาฯ - เมืÉอทีÉประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลบ่อแกว้ ไดมี้มติปิดการประชุม ก็ถือว่าทีÉ

ประชุมรับทราบผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ทีÉไดม้าเขา้ร่วมประชุมตามวนัและ

เวลาดงักล่าวโดยพร้อมเพียงกนัและอยู่กฎระเบียบของการประชุมครับ ผมขอปิดการ

ประชุม

ปิดประชุม - เวลา ๑๒.๑๕ น.

ลงชืÉอ นายสมพงษ์ แสงสุริยะ ผูร้ับรองรายงานการประชุม

(นายสมพงษ์ แสงสุริยะ)

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อแกว้

ลงชืÉอ นายมิตรประชา ธรรมคง ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม

(นายมิตรประชา ธรรมคง )

เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อแกว้
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ลงชืÉอ นายประสาท ผอ่งแผว้ ผูต้รวจรายงานการประชุม

(นายประสาท ผอ่งแผว้ )

ประธานกรรมการ

ลงชืÉอ นายอุทยั บุญส่ง ผูต้รวจรายงานการประชุม

(นายอุทยั บญุส่ง )

กรรมการ

ลงชืÉอ นายวชิยั ไชยบรรณ์ ผูต้รวจรายงานการประชุม

(นายวชิยั ไชยบรรณ์ )

กรรมการ

ลงชืÉอ นางวธิาน ธญัญาหาร ผูต้รวจรายงานการประชุม

( นางวธิาน ธญัญาหาร )

เลขานุการ/กรรมการ


